



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอแนวทางแก้ไขหนี้นอกระบบ และตั้งสหกรณ์ชุมชนส่งเสริมการออมให้ชาวบ้าน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แนะใช้วิธีการสหกรณ์แก้ไขปัญหาภาวะหนี้นอกระบบ ซึ่งนับวันทวีความรุนแรงและเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย เสนอทางออกตั้งสหกรณ์เครดิตของชุมชน ส่งเสริมเรื่องการออมและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้บริหารจัดการองค์กรของตนเอง ยึดหลักพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เชื่อว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหานี้ภาคครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.) กระทรวงยุติธรรมได้ออกมาเปิดเผยถึงภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ย ๑๖๘,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน และมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยรายวันมากกว่า ๓ % หรือคิดเป็น ๑,๐๙๕ % ต่อปี สะท้อนปัญหาหนี้นอกระบบของสังคมไทย ซึ่งกำลังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดและส่งผลต่อปัญหาอื่น ๆ ตามมาทั้งในด้านอาชญากรรมและเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นว่า เป็นปัญหาที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในฐานะที่อยู่ในแวดวงของสหกรณ์ขอเสนอทางออกให้กับสังคม ด้วยการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตของชุมชน เนื่องจากเห็นว่าวิธีการของสหกรณ์จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ซึ่งเป็นเงินที่มาจากนายทุนได้

ทั้งนี้ รูปแบบของการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตของชุมชน คือการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเครดิตยูเนียนขึ้นในชุมชนและหมู่บ้านในชนบท ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของคนในชุมชนเอง เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ดูแลและบริหารกันเอง และมุ่งเน้นเรื่องส่งเสริมการออมและดูแลเรื่องของวินัยทางการเงินให้ชาวบ้าน ส่วนเรื่องการกู้เงินนั้น สหกรณ์เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะปล่อยกู้ให้คนในชุมชน ซึ่งภาครัฐสามารถเข้าไปสนับสนุนโดยนำเงินไปให้สหกรณ์ชุมชนเหล่านี้ได้กู้ยืมสำหรับไปปล่อยกู้ให้ชาวบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือออกพันธบัตรให้สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีเงินต้นระบบเพื่อนำรายได้จากการขายพันธบัตรมาปล่อยให้สหกรณ์ชุมชนกู้ไปในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งเชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยล้างหนี้นอกระบบให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน

“ ทุนที่จะนำมาบริหารจัดการของสหกรณ์จะได้มาจากการออมของชาวบ้านด้วยตนเอง เป็นเงินที่หมุนเวียนในชุมชนและ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับสภาพฐานะและรายได้ของชาวบ้าน ให้คนในชุมชนได้ดูแลกันเอง เพราะชาวบ้านจะรู้จักกันหมดว่าครอบครัวไหนทำอาชีพอะไรและจะมีรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไร การกู้เงินจะนำไปใช้จ่ายอะไรจำเป็นหรือไม่ ควรจะให้กู้หรือไม่ ส่วนผลกำไรที่เหลือเมื่อถึงสิ้นปีก็มีการปันผลคืนกลับสู่ชาวบ้านอีก ฉะนั้นเงินจะไม่สูญหายไปไหน นี่คือนโยบายที่จะนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหานี้คือการใช้หลักของสหกรณ์ที่เน้นให้ทุกคนพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งสำคัญคือชาวบ้านต้องมีจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นว่าต้องการจะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบ แล้วหันมาใช้วิถีทางแบบสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายและมีเป้าหมายชัดเจน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่จะหลุดพ้นปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบได้อย่างแท้จริง” นายจิตรกร กล่าว